



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11-14 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (13 ส.ค. 61)</p>	<p>วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 ส.ค. 2561 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จออกด้วย</p> <p>ในช่วงเช้า ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคณะรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา องคมนตรี ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมากร่วมพิธี โดยก่อนเริ่มพิธีมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางลีลาสิริคุณ พระพุทธรูปที่จัดสร้างในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ มาตั้งเป็นพระประธานในพิธี โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แต่พระสงฆ์และสามเณร 243 รูป โดยสิ่งของทั้งหมดจะนำไปมอบให้สถานสงเคราะห์ ในสังกัดก.การพัฒนาสังคมฯ และกรุงเทพมหานคร นำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป ส่วนในช่วงเย็น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และภาคประชาชนเข้าร่วมพิธี</p>
<p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ (11 ส.ค.61) เดลินิวส์ (11 ส.ค.61)</p>	<p>การจัดการขยะ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา ตอนหนึ่งว่า การแก้ปัญหาเรื่องขยะพลาสติกที่ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือทั้งประชาชน เอกชน ผู้ประกอบการ โดยมีหลักการสำคัญ คือ “ขยะเกิดที่ไหน ต้องกำจัดที่นั่น” การสร้างโรงขยะต้องกระจายไปกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ เพื่อลดการขนย้ายขยะไปกำจัด โดยมีท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย และต้องขออนุมัติขึ้นมาให้ถูกต้อง</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ขยะพิษมีทั้งพิษจากสารเคมีทั่วไป และพิษ จากโลหะหนัก ซึ่งกลุ่มนี้น่าเป็นห่วงเพราะไทยไม่ค่อยรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักเท่าที่ควร ประกอบกับนิสัยคนไทยโดยทั่วไปไม่ค่อยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ขยะอันตรายถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายสารพิษ นอกจากนี้ ยังมีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาคัดแยกวัสดุที่มีค่าออกมาใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้นำไปกำจัดให้ถูกวิธี ทำให้เสี่ยงที่ประเทศไทยจะเป็นแหล่งสะสมขยะอิเล็กทรอนิกส์และอาจส่งผลกระทบต่อในระยะยาว ดังนั้น ควรเริ่มจากเรื่องที่ทำได้ง่าย ๆ ก่อน เช่น รณรงค์ให้คัดแยกขยะอย่างจริงจัง</p>
<p>มติชน (13 ส.ค. 61)</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงการที่คกก.วัตถุอันตรายมีมติให้ใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ต่อไปได้ โดยให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาการจำกัดการใช้ เป็นการละเมิด ม.157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากที่ผ่านมาสธ.ได้รวบรวมข้อมูลวิชาการผลกระทบต่างๆ และมีมติว่าไม่ควรใช้อีกต่อไป ขณะที่ในการประชุมของคกก.วัตถุอันตรายนักวิชาการต่างๆ ได้นำเสนอข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ไม่ได้รับความสนใจ แสดงให้เห็นว่าภาครัฐไม่สนใจความปลอดภัยของเกษตรกร ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยของ สกว. ได้ศึกษาและติดตามปัญหาโรคเนื้อเน่าตั้งแต่ปี 2557 ของรพ.หนองบัวลำภู มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณปีละ 120 ราย ปี 2560 ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ป่วย 102 ราย เสียชีวิต 6 ราย คาดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับสารเคมีทางการเกษตร และมีหลายรายไม่เสียชีวิตแต่ต้องตัดขาทิ้ง ซึ่งล่าสุด คณะลูกขุนของศาลในนครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ระบุว่ายากำจัดวัชพืชของบริษัทมอนซานโตเป็นสาเหตุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ บ้านเมืองออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ (14 ส.ค.61)</p> <p>มติชน (14 ส.ค.61)</p>	<p>ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งในอดีตผู้ดูแลสนามหญ้าของโรงเรียน และให้จ่ายค่าชดเชย 289 ล้านบาท</p> <p>พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตั้งคกก.แก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีตนเป็นหนึ่งในกรรมการ จะมีการประชุมในวันที่ 24 ส.ค. นี้</p> <p>-เสนอข่าวศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ ในฐานะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดทำให้การพิจารณายืดเยื้อ ในวันที่ 14 ส.ค. ที่มีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข จะเสนอให้ทำเรื่องเสนอผ่านรมว.สธ. ว่าการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นการกระทำขัดมติ ชัดระเบียบของ 3 กระทรวง คือ ก.สาธารณสุข ก.เกษตรฯ และก.อุตสาหกรรม ที่ยื่นมติเดิมให้แบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด</p> <p>สำหรับผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด นอกจากพาราควอตที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนชัดเจน ยังพบว่าไกลโฟเซตมีกลไกทำปฏิกิริยากับโลหะหนัก สามารถสะสมในร่างกายและเข้าไปทำลายอวัยวะต่างๆ ได้ องค์การอนามัยโลกระบุว่า ไกลโฟเซตจัดอยู่ในสารก่อมะเร็ง ซึ่งข้อมูลของศรีลังกาพบว่าทำให้เกิดโรคไตวาย และพบได้ในเลือดเด็กแรกเกิดที่เกิดจากแม่ที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่าแม่ที่ไม่ได้อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรมถึง 49-54 % ส่วนคลอรีนไฟฟอส ปี 2554 มีการศึกษาว่า เด็ก 7 ขวบหรือน้อยกว่ามีความผิดปกติทางด้านสติปัญญาจากการได้รับคลอรีนไฟฟอสเข้าสู่ร่างกาย และจากการทดลองในสัตว์ทดลองมีการตั้งข้อสังเกตว่า คลอรีนไฟฟอสจะไปรบกวนการแสดงออกทางด้านเพศ หรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาต่อไป</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับภาคประชาชน องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไป อย่างไรก็ตาม ต้องดูผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีรัฐมนตรีประจำสำนักฯ เป็นประธาน ในวันที่ 24 ส.ค.นี้ หากยังถูกเพิกเฉยอีก นักวิชาการ ภาคประชาชน จะหารือกับญาติผู้เสียหายที่เสียชีวิตและผู้เสียหายที่ถูกตัดแขนขา ผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ</p> <p>-เสนอข่าวนายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองปลัด ก.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขจะฟ้องคณะกรรมการวัตถุอันตราย ตามกฎหมายอาญา มาตรา 157 ว่า เรื่องดังกล่าวต้องรอประชุมช่วงปลายเดือน ส.ค. นี้ และรอรายงานการกำหนดมาตรการการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 รายการจากกรมวิชาการเกษตรว่าเหมาะสมหรือไม่ และจะต้องแก้ไขอย่างไร</p>
<p>มติชน (12 ส.ค. 61)</p> <p>ข่าวสด (13 ส.ค. 61)</p> <p>ไทยรัฐ (13 ส.ค. 61)</p>	<p>อุทกภัย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวัง แจ่งเตือนวางแผน และปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ทั้งนี้ นายฯ พอใจการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปีนี้ที่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น หลังจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขอให้ประชาชนตระหนักและตั้งสติรับมือกับน้ำท่วม ดังนี้ 1.ผู้ที่อยู่ในพื้นที่มีโอกาสน้ำท่วมให้ติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยจากทางราชการเป็นหลัก 2.ให้ตั้งสติอย่าตกใจ และให้คิดถึงความปลอดภัยของชีวิตและคนในครอบครัวไว้ก่อน โดยเตรียมความพร้อมร่วมกันในครอบครัว จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาจากมากไปหาน้อย และแก้ไขทีละข้อ หากเกิดน้ำท่วมขึ้นจริงก็จะสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ทันที 3.ผู้ที่มีโรคประจำตัว ขอให้จัดเตรียมยาที่กินประจำไว้ใกล้ตัว เพื่อหยิบง่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 4.ควรจดเบอร์ฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านสุขภาพและความปลอดภัยไว้ประจำบ้าน ได้แก่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323, สายด่วนกู้ชีพ 1669, สายด่วนนิรภัย 1784 เพื่อสามารถโทร.ขอรับความช่วยเหลือได้ทันที</p> <p>-เสนอข่าว จ.ระนอง เกิดน้ำป่าไหลมาตามคลองหาดส้มแป้นทะลักเข้าท่วมตัวเมืองระนองอย่างรวดเร็ว ประกอบกับน้ำทะเลหนุนระบายนทะเลไม่ทัน ทำให้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้นต่อเนื่องที่บริเวณแยกสสจ.ระนอง</p> <p>นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปก. ได้แจ่งเตือนไปยัง ปก.จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย และคลื่นลมแรงใน 39 จังหวัด ช่วงวันที่ 13-16 ส.ค.นี้ ประกอบด้วย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยาแพร่ น่าน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี เลยหนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยให้หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>ด้าน กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนพายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งของประเทศจีนตอนใต้ คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 15-16 ส.ค. 2561 ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง รวมถึงดินโคลนถล่มไว้ด้วย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์เดลินิวส์ สปริงนิวส์ (11 ส.ค.61)</p> <p>ไทยรัฐ แนวน้ำ (11 ส.ค.61)</p> <p>ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1 (11 ส.ค.61)</p>	<p>โรคที่มากับน้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 16-17 ส.ค.นี้ ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น ได้กำชับสถานพยาบาลให้ดำเนินการตามแผนรับมือ น้ำท่วม รพ.ใหญ่ต้องเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดยช่วงที่ผ่านมาได้รับรายงานรพ.สต.ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 2 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านนาวิ และรพ.สต.บ้านไคร่นุ่น อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด แต่เปิดบริการได้ตามปกติ ส่วนกลางได้สนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ พร้อมทั้งมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนทั้งร่างกายและจิตใจใน 9 จังหวัด คือ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ นครพนม อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สกลนคร บึงกาฬ ยโสธร มุกดาหาร มีผู้รับบริการสะสม 3,305 ราย เยี่ยมบ้าน 45 ครอบครัว และส่งต่อไปรับการรักษาที่รพ. 27 ราย ไม่มีรายงานพบโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ได้สั่งให้รพ.ทั่วประเทศเฝ้าระวัง 3 โรค คือ ปอดบวม ไข้หวัด และไข้เลือดออก โดยตั้งแต่วันที่จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยปอดบวม 152,571 คน เสียชีวิต 112 คน ผู้ป่วยไข้หวัดกว่า 8 หมื่นคน เสียชีวิต 11 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในหน้าฝนขอให้ระวังไข้เลือดออก โดยตั้งแต่ต้นปี-7 ส.ค. พบผู้ป่วย 41,094 ราย เสียชีวิต 48 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3,301 ราย มากสุดในช่วงอายุ 10-34 ปี และคาดว่าตั้งแต่มี.ย.-ก.ย.จะมีผู้ป่วยมากกว่า 10,000 ราย ขอให้ประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค หากมีไข้สูงเฉียบพลันเกิน 2 วัน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นได้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ต้องรีบไปพบแพทย์ และหากมีข้อสงสัยโทรสายด่วน 1422</p> <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์โรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ภาวะน้ำท่วม/น้ำล้น อาจเกิดโรคติดเชื้อ เช่น บาดทะยัก ซึ่งคนที่ได้วัคซีนบาดทะยักครบในขวบปีแรก และฉีดกระตุ้นเมื่อ 4-6 ปี หากมีแผลเสี่ยงภายใน 5 ปี ไม่ต้องฉีดกระตุ้น แต่อายุเกิน 65 ปี ควรกระตุ้นซ้ำ โรคตาแดง ซึ่งในภาวะน้ำท่วมอาจเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรีย รา โรคภัยแรงอื่น ๆ ซึ่งระบาดในวงกว้างได้ เช่น โรคนี้สัตว์ ไวรัสเอนเทอโร ที่ทำให้เกิดโรคมือเท้า ปาก เชื้อจากเห็บ หมัด ทำให้เกิดโรคริกเก็ตเซีย รวมทั้งเชื้อที่มากับยุง แมลง เห็บ รัน ทั้งไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ</p> <p>ทั้งนี้ หากจะทำให้ระบบโลกเดียว-สุขภาพเดียวเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ ต้องมีการบูรณาการการทำงานของคนในทุกสาขา และต้องมีการสื่อสารความเสี่ยงให้กับพื้นที่และประชาชน เพื่อให้ป้องกันตัวได้ทันเวลาที่ และรายงานด้วยความเต็มใจ รับมือต่อความเสี่ยงของโรคติดต่อได้อย่างฉับไว ทันเวลา</p>
<p>เดลินิวส์ (11 ส.ค.61)</p>	<p>โรคอุจจาระร่วง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงที่เกิดภาวะน้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนมีข้อจำกัดด้านอาหารการกิน บางครั้งอาหารอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค ทำให้เสี่ยงเกิดโรคอุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิษได้ง่าย ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา พบว่า หน้าฝนนี้อัตราป่วยของประชาชนเพิ่มขึ้น อันดับต้น ๆ คือ โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วย 751,539 ราย เสียชีวิต 6 ราย ส่วนโรคอาหารเป็นพิษ มีผู้ป่วย 72,487 ราย วิธีปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษคือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ซึ่งโรคนี้สามารถหายได้เอง สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องพยายามอย่าให้ร่างกายขาดน้ำ และหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์ (11 ส.ค.61)</p>	<p>ไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีข่าวประเทศเพื่อนบ้านทำลายสัตว์ปีกจำนวนมาก ว่า ประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และ H5N6 มานานกว่า 10 ปี และยังคงมาตรการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด นกอพยพ และการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก ทั้งบริเวณแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและภายในประเทศ และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอย่างต่อเนื่อง ได้กำชับให้ สสจ.ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรค ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ติดตามข่าวสารจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ไม่รับประทาน นก เป็ด ไก่ ที่ตายผิดปกติ ระวังการสัมผัสสัตว์ปีกและนกอพยพชนิดอื่นที่มีน้ำลายและมูล หกมีอากาศคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย มีน้ำมูก ไอ และเจ็บคอ ภายในช่วง 14 วันหลังกลับจากพื้นที่ระบาด หรือสัมผัสกับสัตว์ปีกป่วยตาย ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางและประวัติการสัมผัสโรค หากพบสัตว์ปีกป่วย/ตายผิดปกติ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อสม. ทันที มีข้อสงสัยสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>ข่าวสด (13 ส.ค. 61)</p>	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไขเลือดออกปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-7 ส.ค. มีผู้ป่วยแล้ว 41,094 ราย เสียชีวิต 48 ราย โดยผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3,301 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มวัยเรียนถึงวัยทำงาน (10-34 ปี) รวมกว่าร้อยละ 60 ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยในช่วงนี้ทุกภาคของประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขเลือดออกได้ ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยยัดหลัก 3 เก็บ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไขเลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย</p>
<p>ไทยรัฐ (11 ส.ค.61)</p>	<p>พัฒนาระบบยาแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ว่า ที่ประชุมรับทราบการปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มเติม อาทิ กำหนดวัคซีนฮิบ ในรูปแบบวัคซีนรวม 1 เข็ม ป้องกันได้ 5 โรค ยาป้องกันการถ่ายถอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในครรภ์ และยาสำหรับโรคหลอดเลือดดำในจอตาอุดตันในผู้ป่วยหลัก เป็นต้น พร้อมปรับปรุงราคากลางยาให้ทันสมัยอีก 179 รายการ ทำให้ประหยัดงบประมาณได้ถึง 3,164 ล้านบาท</p>
<p>ข่าวสด (11 ส.ค.61)</p>	<p>ปฏิรูปสำนักงานปลัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ประชุมพัฒนากลไกการดำเนินงานมุ่งสู่การปฏิรูปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 และกล่าวว่า สธ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี รองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างความมั่นคงพื้นฐาน เพื่อให้การก้าวต่อไปของระบบสุขภาพมั่นคงและยั่งยืน การระดมสมองเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ และพัฒนาระบบบริหาร บริการการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ โดยจะนำผลสรุปที่ได้ไปดำเนินการต่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างรวดเร็ว และต้องเดินไปข้างหน้าอย่างไร้รอยต่อ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร</p>
<p>มติชน (11 ส.ค.61)</p> <p>คมชัดลึก(14ส.ค.61)</p>	<p>ระบบสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความว่า สปสช. จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้รับบริการ ปี 2561 นายนิมิตร เทียนอุดม อธิบดีกรมการหลักประกันสุขภาพฯ กล่าวว่า ในการปฏิรูประบบสุขภาพต้องสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และต้องดูแลเจตนาของกฎหมายหลักประกันสุขภาพฯ เครือข่ายแต่ละด้านต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจ และพยายามใช้สิ่งที่มีอยู่ในกฎหมายมาพัฒนาเป็นสิทธิประโยชน์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและทำให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพระบบเดียว</p> <p>ดร.ยุพดี ศิริสินสุข กรรมการหลักประกันสุขภาพฯ กล่าวว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างก้าวหน้ามากที่สุด มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าไปเป็นคณะกรรมการ แต่ทั้ง 9 เครือข่ายยังมีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน ต้องช่วยกันทำให้เข้มแข็ง แล้วเดินพร้อมกัน</p> <p>น.ส.สารี อ๋องสมหวัง อธิบดีกรมการหลักประกันสุขภาพฯ กล่าวว่า ควรแก้กฎหมายเพิ่มสัดส่วนตัวแทนภาคประชาชนจาก 5 คน เป็น 9 คน ส่วนความท้าทายที่ต้องทำควบคู่ไปกับระบบ UC คือ เรื่องคำรักษาพยาบาลแพง ขณะเดียวกัน เครือข่ายต่าง ๆ ควรใช้ช่องทางที่กฎหมายเปิดไว้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้มากขึ้น</p> <p>ด้าน นายจอน อึ้งภากรณ์ อธิบดีกรมการหลักประกันสุขภาพฯ กล่าวว่า ต้องรักษาความเข้มแข็งของเครือข่ายไว้ในอนาคตระบบ UC ต้องพัฒนาบริการให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ และควรมีกฎหมายบังคับรพ.เอกชนทุกแห่งให้เข้า UC หรืออย่างน้อยต้องบังคับให้มีจำนวนเตียงในการให้บริการ ระบบ UC หรือกำหนดจำนวนคนไข้ในระบบ UC ที่ไปใช้บริการในแต่ละปี ส่วนเรื่องเงิน สามารถให้ทุกคนมีส่วนร่วมจ่ายพิเศษนอกเหนือจากการเสียภาษี เช่น เก็บเพิ่มตามรายได้ แต่ไม่ใช่เก็บตอนรับบริการ และต้องคุมราคา</p> <p>-เสนอบทความ แม้รัฐบาลจะผลักดันให้เกิดระบบสุขภาพหนึ่งเดียว โดยเฉพาะการรวมกองทุน แต่ได้รับการคัดค้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	จากผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการและประกันสังคม จึงดำเนินโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสาธารณสุข ขณะที่กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพมองว่า การลดความเหลื่อมล้ำที่รัฐบาลควรดำเนินการคือ การสนับสนุนงบค่าหัวในการรักษาพยาบาลให้กับหน่วยบริการในอัตราเดียวกันทุกสิทธิ์ โดยปรับอัตราค่าหัวบัตรทองให้เท่ากับข้าราชการ จะทำให้การปฏิบัติในการให้บริการไม่มีความแตกต่างกัน
<p>ประชาชาติธุรกิจ (11 ส.ค.61)</p>	<p>ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายปิณฑพงศ์ พิศาลบุตร ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ในปี 2561 คาดการณ์ว่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุและสุขภาพทั้งอุตสาหกรรมจะโตเพิ่มขึ้น 6-7% ได้วางแผนผลักดันกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบอัตโนมัติ ซึ่งขณะนี้ คปภ. อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ให้เป็นมาตรฐาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ และเร่งผลักดันการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพำนักระยะยาว โดยบังคับต่างชาติที่เข้ามาพำนักตั้งแต่ 1 ปี ต้องทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันในไทย และจะต้องมีความคุ้มครองตลอดเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศ โดยมีจำนวนเงินเอาประกันสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และในกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท เพื่อไม่ให้เป็นการต่อภาคีรัฐ ซึ่งขณะนี้ขึ้นตอนอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา และเตรียมเสนอกรม. เห็นชอบ</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ฮอตทูเดย์ (14 ส.ค.61)</p>	<p>ชมปลัด สธ.</p> <p>-กล่าวว่า เห็นลีลาเดินซิกแซกแดนซ์ของผู้บริหาร สธ. ในงาน "ขยับต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)" เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทุกคนลงความเห็นว่า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข สบผ่านสมเป็นปลัดกระทรวง โดยเฉพาะตอนย่อเข้า สะท้อนว่าพิถีพิถันจริงๆ</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์ ทะเลคนทะเลสงขลาง (11 ส.ค.61)</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์มุม ข้าราชการ (11 ส.ค.61)</p> <p>มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว (14 ส.ค.61)</p>	<p>ว่าที่ปลัด สธ.คนใหม่</p> <p>-กล่าวว่า ครม.วันที่ 7 ส.ค. 2561 เห็นชอบ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย เป็นปลัด สธ. คนใหม่ พร้อมประวัติ เกิด 17 มี.ค. 2503 สำเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ม.มหิดล แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ รพ.ฟรีแมน ม.นิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านหลักสูตรนักระบาดวิทยาและสาธารณสุขระดับสูง (เหรียญทอง) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักระบาดวิทยาและสาธารณสุขระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร เคยเป็นผอ.สำนักการแพทย์เขต 14 กรมการแพทย์ รองผอ.ด้านบริหาร สถาบันโรคทรวงอก ผอ.สถาบันโรคทรวงอก รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้ตรวจราชการ สธ. และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>-กล่าวว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้ง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นปลัด สธ. คนใหม่ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ โดยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ เคยเป็นผอ.สถาบันโรคทรวงอก รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มีเวลาการทำงาน 2 ปี ส่วนระดับอธิบดีที่รอการแต่งตั้งประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรม และ อย.</p> <p>-เสนอประวัติของ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ว่าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (14 ส.ค.61)</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ขอดิด ด้วยคน (14 ส.ค.61)</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์หมาย</p>	<p>ไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ จัดเสวนาเรื่องอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 4 : อาหารปลอดภัย "สบายใจเมื่อรับประทาน" เพื่อสร้างความตระหนักและทำความเข้าใจเรื่องกรดไขมันทรานส์ ลดความตื่นตระหนกให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค ในวันที่ 15 ส.ค. เวลา 9.00-12.00 น. ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ลงทะเบียนร่วมงานที่ http://goo.gl/Eutu7F หรือ 0 9470 5 8054</p> <p>-เสนอบทความ โดย ผศ.ดร.ณัติพร นกแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประกาศจากอย.เรื่องไขมันทรานส์เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคที่แท้จริง รวมถึงเป็นการประกาศให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารต้องปฏิบัติตาม โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 9 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องรับทราบ</p> <p>-เสนอบทความ เคล็ดลับหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์ 1.จดจำรายการอาหารที่มีไขมัน ทรานส์ให้ขึ้นใจ 2.อ่านฉลาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เหตุประชาชน (14 ส.ค.61)</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>คอลัมน์รู้โลกของเรา (14 ส.ค.61)</p>	<p>โภชนาการและส่วนประกอบของอาหาร 3.เปลี่ยนมาใช้ น้ำมันประกอบอาหารที่ปราศจากไขมันทรานส์ เช่น น้ำมันมะกอกและ 4.เลือกรับประทานขนมขบเคี้ยวที่ดีต่อสุขภาพ เช่น อัลมอนต์ แอปเปิ้ล แครอทแท่ง</p> <p>-เสนอบทความว่า ประเทศไทยนับเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกๆ ของโลกที่ใช้กฎหมายในลักษณะดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวได้ก่อนคู่แข่ง โดยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการผลิตและใช้วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกเหนือจากรูปลักษณ์ของสินค้าหรือความสวยงามของบรรจุภัณฑ์</p>
<p>สยามรัฐ (14 ส.ค.61)</p>	<p>เนยปลอม</p> <p>-เสนอข่าว อัย.แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เชรตเดต มอชซาเรลลา ซีส (ครีมชีส) ตราคราฟท์ ผลิตโดย บ.คราฟท์ฟู้ด โกลเบล รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐฯ นำเข้าโดย บ.สมาร์ทโปรดักท์ จำกัด รุ่นการผลิตระบุวันหมดอายุ 19-JUL-2038 พบมีมันเนยคำนวณโดยไม่รวมน้ำ 36.34 กรัมต่อ 100 กรัม ซึ่งไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 209) พ.ศ.2553 ที่กำหนดให้ครีมชีสต้องมีมันเนยโดยไม่รวมน้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของน้ำหนัก ดังนั้นจึงเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน-10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ เลขที่ ๑ วิกาวดี (11 ส.ค.61)</p>	<p>เขตห้ามสูบบุหรี่</p> <p>-เสนอข้อชี้แจงของกรมควบคุมโรค กรณีเจ้าของอาคารปล่อยให้คนสูบบุหรี่ในเขตห้ามสูบบุหรี่ โดยนพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า กรมฯ ได้รับหนังสือร้องเรียน เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ผ่านช่องทางร้องเรียน และได้ส่งต่อเรื่องไปยังศูนย์กฎหมายกรมควบคุมโรค เพื่อประสานสำนักงานเขตราชเทวีในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
<p>มติชน แนวหน้า สำนักข่าวไทย (11 ส.ค.61)</p> <p>สยามรัฐ (13 ส.ค. 61)</p>	<p>สธ.เฝ้าระวังวัตถุออกฤทธิ์ตัวใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า เมื่อเดือน ก.ย. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้ตรวจพบ desoxy-D2PM ปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อน สำนักยาและวัตถุเสพติดจึงเฝ้าระวังการปนปลอมของสารตัวนี้อย่างต่อเนื่อง และตรวจพบ desoxy-D2PM ปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีก 4 ตัวอย่าง นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกา และฮ่องกงยังตรวจพบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นำเข้าจากประเทศไทยด้วย โดย desoxy-D2PM เป็นอนุพันธ์ของกลุ่ม Piperidols มีสูตรโครงสร้างคล้ายกับสารในกลุ่มแอมเฟตามีน ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เคลิ้มสุขลดความอยากอาหาร โดยยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาทในสมอง ไม่พบประโยชน์ทางการแพทย์ ก่อให้เกิดอาการวิตกกังวล หวาดระแวง นอนไม่หลับ หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานหรือใช้ในปริมาณเกินขนาด อาจส่งผลกระทบต่อระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด จนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ และหลายประเทศเช่น สหราชอาณาจักร สวีเดน ได้กำหนดให้เป็นยาเสพติด แต่ยังไม่มีการควบคุมสารนี้ทางกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในประเทศไทย กรมฯ จึงนำเสนอข้อมูลให้อย.เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ (11 ส.ค.61)</p>	<p>กิจกรรมวันแม่</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันแม่ในโรงเรียน ซึ่งบางส่วนเห็นว่าไม่ควรจัดเพราะทำให้กระทบกับเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่ ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนยังคงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวและโรงเรียน อย่างไรก็ตาม บางกิจกรรมที่มีความอ่อนไหวกับเด็กบางกลุ่มจะต้องระมัดระวัง เช่น การจัดกิจกรรมวันแม่ โรงเรียนต้องมีความเข้าใจว่า เด็กที่สูญเสียแม่ยังมีความอ่อนไหวอยู่ ส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมหรือไม่นั้น ไม่สามารถตอบได้ เพราะบางแห่งสามารถจัดกิจกรรมได้ดี มีระบบการดูแลจัดการเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องที่แต่ละโรงเรียนต้องไปคิดให้เหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนของตัวเอง</p>
<p>ข่าวสด (12 ส.ค. 61)</p>	<p>นมแม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พ่อแม่หลายคนมักเข้าใจว่าควรป้อนน้ำตามหลังทารกกินนมเสร็จแล้ว ซึ่งกระเพาะของทารกยังเล็กมาก การให้ลูกกินน้ำตามจะทำให้น้ำเข้าไปแทนที่นมในกระเพาะ ลูกจะอิ่มและไม่อยากกินนม จากการศึกษาพบว่า การให้น้ำในช่วง 6 เดือนแรกจะทำให้ทารกกินนมแม่น้อยลง และได้รับประโยชน์จากนมแม่น้อย เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการล่าช้า อีกทั้งระบบทางเดินอาหารยังไม่สามารถย่อยและดูดซึมอาหารอย่างอื่นนอกจากน้ำนมแม่ได้ อาจส่งผลให้ท้องอืด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (13 ส.ค. 61)</p>	<p>และปวดท้อง ทั้งนี้ โนนมแม่มีสารที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อราในช่องปาก ทารกที่กินนมแม่จึงไม่ต้องกลัวฝ้าขาวในช่องปาก ส่วนใหญ่เป็นเพียงคราบนม ให้ทำความสะอาดช่องปากทารกวันละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ การให้ทารกกินน้ำในระยะเวลา 6 เดือนแรกยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคท้องเสียที่เกิดจากน้ำหรือภาชนะที่ไม่สะอาดด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้ศึกษาพบภูมิปัญญาไทยเรื่องการนวดและประคบเต้านม กระตุ้นการไหลของน้ำนม และศึกษาอาหารที่มีสรรพคุณในการบำรุงน้ำนม คือ โปรตีนจากไก่ ปลา เนื้อ นม ผสมผักพื้นบ้าน ได้แก่ เมล็ดที่มีส่วนประกอบของพริกไทย ชিং หัวหอม หัวปลี ฟักทอง เมงลัก กล้วย โดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าปิ้ง เป็นต้น ที่ได้รับความนิยมคือแกงเลียง รวมถึงชาชงสมุนไพรบำรุงน้ำนมสูตรรพ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ประกอบด้วยตัวยา 5 ชนิด คือ มะตูม ฝรั่ง ชิง ชะเอม เถาวัลย์เปรียง ซึ่งผลวิจัยพบว่าผลในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณเต้านม</p>
<p>ไทยโพสต์ (13 ส.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แลกข่าวรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก ร่วมกับเครือข่าย โดยมีนายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดร.เรณู การ์ก (Dr. Renu Garg) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ฮวน แซน แชนเตอร์ (Juan Santander) ผู้แทนองค์การยูนิเซฟและองค์การทุนแห่งประเทศไทยเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย และพญ.ศิริพร ภัณฑุระ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชัชวาทินเรนทร สธ.</p>
<p>ไทยโพสต์ (13 ส.ค. 61)</p>	<p>-เสนอบทความ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีเด็กได้กินนมแม่อย่างเดียวย 6 เดือนเพียงร้อยละ 40 ส่วนประเทศไทยตัวเลข ร้อยละ 23 สาเหตุสำคัญที่ทำให้แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เช่น แม่ต้องกลับไปทำงานก่อน 6 เดือน แม่เชื่อว่าน้ำนมไม่พอ หรือแม่เข้าใจผิดคิดว่านมแม่มีสารอาหารไม่เพียงพอ สธ.จึงได้ร่วมกับ 4 กระทรวง พัฒนาศักยภาพเด็กไทย ให้มีสุขภาพดี สติปัญญาดี แข็งแรง มีทักษะสูง และมีจิตใจที่งดงาม ดูแลตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ถึงคลอด และเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต โดยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นับเป็นช่วงที่ 2 ของ 1,000 วันแรก นับตั้งแต่แรกเกิด-6 เดือน เป็นช่วงที่ร่างกายและสมองของเด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การได้รับนมแม่ตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต การโอบกอด และเล่นกับลูก จะส่งผลให้ลูกเจริญเติบโตดี มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ดี ตั้งเป้าเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวย 6 เดือนของชีวิต ให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2568</p>
<p>มติชน (14 ส.ค.61)</p>	<p>ทั้งนี้ การที่จะให้แม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวย 6 เดือน ต้องมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์และระยะหลังคลอด ได้แก่ 1.ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของนมแม่ในแง่คุณค่าทางอาหาร 2.ความรู้เรื่องขั้นตอนในการให้นมแม่ 3.ความรู้เรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อแม่ในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมลูก 4.ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลในครอบครัว 5.ตรวจหาความผิดปกติของเต้านม หัวนม และลานหัวนม</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ ว่า ขณะนี้หน่วยงานด้านสาธารณสุขกำลังเดินทางนำบรรจุชุดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับนมแม่ให้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพราะถือเป็นการส่งเสริมป้องกันโรคให้แม่และลูกมีสุขภาพที่ดี</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาแม้รพ.จะให้บริการฝากครรภ์ ดูแลระหว่างตั้งครรภ์ คลอด หรือให้คำแนะนำหลังคลอด แต่ไม่มีกลไกทางการเงินเพื่อความคล่องตัวแก่รพ.เป็นการเฉพาะ ซึ่งสปสช.กำลังรวบรวมข้อมูลความเป็นไปได้เรื่องนี้ เบื้องต้นจะให้ในส่วนของบริการฝากครรภ์ และเรื่องนมแม่เป็นขั้นตอนต่อไป ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เดิมเรื่องการฝากครรภ์ ดูแลก่อนและหลังคลอดมีอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์แบบเหมาให้กับรพ. แต่ครั้งนี้จะแยกออกมาเป็นข้อๆ เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2561 เช่น รพ.ให้บริการครบตามเงื่อนไข ทั้งการฝากครรภ์ การให้คำแนะนำก่อนและหลังคลอด รวมทั้งการให้นมแม่ จะมีกลไกทางการเงินจัดสรรให้ ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในหมวดของการส่งเสริมป้องกันโรค โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ตามคำแนะนำของกรมอนามัย</p> <p>ในส่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีการเชิญชวนผู้ประกอบการต่างๆ จัดมุนนมแม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบีบเก็บนม และมีตู้เย็นสำหรับแช่นมที่บีบเก็บใส่ถุงเพื่อนำกลับไปให้ลูกกินที่บ้าน ตั้งแต่ปี 2559-ก.ค. 2561 มีสถานประกอบการจัดตั้งมุนนมแม่ 1,745 แห่ง มีลูกจ้างใช้บริการ 11,159 คน และในปีนี้เพิ่มอีก 100 แห่ง และจะขยายไปเรื่อยๆ โดยล่าสุดจะมีการเสนอลดหย่อนภาษีให้กับสถานประกอบการที่จัดตั้งมุนนมแม่อีกด้วย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (14 ส.ค.61)</p>	<p>พ.ร.บ.นมผง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนฉลากอาหารสำหรับเด็กเล็ก หรือนมสูตร 3 ซึ่งพ.ร.บ.ให้เวลาในการปรับเปลี่ยน 1 ปี จะครบกำหนดบังคับใช้วันที่ 7 ก.ย. 2561 ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เกิน 3 แสบนบาทและปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าร้านค้ารู้ว่าพ.ร.บ.นมผงมีผลบังคับใช้แล้ว นมทารกหรือต่ำกว่า 1 ปี ไม่มีตลาดแจกแถม และแยกนมสำหรับเด็กเล็กที่มีการโปรโมตออกไปต่างหาก แต่นมสูตร 1- 2- 3 สำหรับช่วงวัยต่างๆ ยังคงมีความเชื่อมโยงกันอยู่บ้างบนตัวฉลาก ซึ่งกฎหมายให้เวลา 1 ปี ปรับเปลี่ยนฉลากให้ไม่มีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากที่ผ่านมามีการโฆษณาข้ามผลิตภัณฑ์</p> <p>นายบวรสรรค์ เจียตารัง อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี ให้ข้อมูลว่า จากการศึกษาและติดตามกลยุทธ์ทางการตลาดนมผงพบใช้ 5 รูปแบบ ได้แก่ 1.การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 2.การส่งเสริมการขายลด แลก แจก แถม 3. การตลาดทางตรง โดยติดต่อแม่ผ่านกิจกรรมต่างๆ 4.การตลาดทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสื่อสารกับแม่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ 5.การตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด เชิญชวนร่วมกิจกรรม การดูแลสุขภาพแม่-ลูก และโภชนาการ</p> <p>และมีการโฆษณาหรือส่งเสริมการตลาดแบบข้ามผลิตภัณฑ์ คือ โฆษณานมผงสูตร 3 สำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์และสัญลักษณ์ให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับนมสูตร 1 และนมสูตร 2 ที่อย.ห้ามโฆษณา ส่งผลให้แม่เลือกซื้อนมสูตร 1 และ 2 ที่มีสัญลักษณ์คล้ายสูตร 3 ที่เห็นทางโฆษณาด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ (12 ส.ค. 61)</p>	<p>วิธีเลี้ยงลูกให้ไอคิวดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า มีการศึกษาพบว่าเด็กอายุ 0-3 ปี แม้จะมีพัฒนาการในเกณฑ์ปกติ แต่หากพ่อแม่หรือผู้ดูแลมีปัญหาในการสร้างความผูกพันกับเด็ก จะส่งผลให้เด็กมีปัญหาแยกตัว ก้าวร้าว และสมาธิไม่ดีได้ นอกจากนี้ ผลการวิจัยระยะยาว พบว่าเด็กทารกที่มีความผูกพันทางอารมณ์ที่ไม่มั่นคง มีระดับพัฒนาการจากต่ำกว่าเด็กที่มีความผูกพันทางอารมณ์ที่มั่นคง</p> <p>ด้าน พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า การสร้างความผูกพันทางอารมณ์เกิดจากความใกล้ชิดระหว่างกัน ใช้เวลาร่วมกัน พ่อแม่ต้องมีความไวในการรับรู้ถึงความรู้สึก ความต้องการของลูก และตอบสนองต่อลูกอย่างเหมาะสม โดยมี 8 วิธี คือ 1.พยายามสังเกตสีหน้า การแสดงออกของลูก ว่าต้องการสื่อสารอะไรแล้วตอบสนองทันทีอย่างถูกต้อง 2.เล่นกับลูกวันละอย่างน้อย 15 นาที 3.กำหนดช่วงเวลาในการทำกิจวัตรประจำวันของลูกให้เป็นปกติ สม่ำเสมอ 4.การสื่อสารด้วยภาษาท่าทาง โดยเฉพาะในช่วงปีแรก เช่น กอด ยิ้มให้ อุ้มเดิน 5.การสัมผัส เป็นการให้ความอบอุ่นทางใจ เวลาลูกร้องไห้ การอุ้มเป็นการช่วยได้ดี 6.ลูกรวัย 1-3 ขวบ ควรให้อิสระในการเล่น การสำรวจค้นหา และทดลองทำในสิ่งใหม่ ๆ โดยพ่อแม่ต้องอยู่ใกล้ๆ เพื่อให้กำลังใจ และสร้างความมั่นใจให้ลูก 7.ในช่วง 6 เดือนแรก ไม่ควรเปลี่ยนคนเลี้ยงบ่อย หรือมีคนเลี้ยงหลายคน ควรมีคนเลี้ยงหลักคนเดียว และ 8. ลูกควรมีความผูกพันทางอารมณ์แนบแน่นต่อเนืองยาวนานกับผู้ใหญ่ออย่างน้อย 1 คนในครอบครัว</p>
<p>เดลินิวส์ (11 ส.ค.61)</p>	<p>พัฒนาการเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยเผยผลการคัดกรองเด็ก 4 ช่วงอายุ คือ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือน ในปี 2561 พบเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า 8,006 คน ในจำนวนนี้ติดตามให้เข้ารับ การกระตุ้นพัฒนาการได้ร้อยละ 30.48 อีกร้อยละ 19.19 อยู่ระหว่างการติดตาม และร้อยละ 50.85 ไม่สามารถติดตามได้ ทำให้ขาดโอกาสกระตุ้นให้กลับมามีพัฒนาการและฉลาดสมวัย กรมฯ จึงได้เร่งปรับปรุงพัฒนาแนวทางติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าเพิ่มเติม ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก การเพิ่มศักยภาพของอสม.และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ช่วยติดตามเด็ก รวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายกระตุ้นพัฒนาการเด็กใกล้บ้าน เน้นให้มีบุคลากรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กปฏิบัติงานประจำในรพ.สต.ที่มีความพร้อม เพื่อบรรลุเป้าหมาย ปี 2561 เด็กปฐมวัยไทย (อายุต่ำกว่า 5 ขวบ) ร้อยละ 85 มีพัฒนาการสมวัย</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ สปริงนิวส์ (11 ส.ค.61)</p>	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุนักเรียนตกจากอาคารเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ศรีสะเกษ และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบร่างนายตัน (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.6/8 นอนคว่ำหน้า อาคารสาหัส ได้นำตัวส่ง รพ.ศรีสะเกษ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยเพื่อนให้ข้อมูลว่าผู้ตายไม่ค่อยสูงส่งกับใคร เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง และชอบเล่นโทรศัพท์มือถือ ประกอบกับมีรูปร่างท้วม น้ำหนักประมาณ 100 กก. เคยบ่นว่าอยากไปรักษาโรคอ้วนแต่ไม่มีเงิน อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเครียดและน้อยใจคิดสั้นกระโดดตึกหวังฆ่าตัวตาย ตำรวจจะประสานครูผู้สอน ครูประจำชั้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ สปริงนิวส์ (11 ส.ค.61)</p>	<p>และผู้ปกครองเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป</p> <p>-เสนอข่าวเพิ่มเติมว่า ในวันเกิดเหตุ ที่โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่ ซึ่งแม่ของผู้ตายไม่ได้มาร่วมงานด้วย โดยพ่อกับแม่ของผู้ตายแยกทางกัน อาจเป็นสาเหตุให้เกิดน้อยใจและเครียดจนนำไปสู่การคิดสั้น</p>
<p>ข่าวสด มติชน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก (14 ส.ค. 61)</p>	<p>การฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการถ่ายคลิปเหตุการณ์ทำร้ายตัวเองของผู้ที่กำลังอยู่ในอารมณ์คับขันในชีวิตและแชร์ส่งต่อกัน ว่า อาจเป็นการซ้ำเติมผู้ที่ทำร้ายจนเสียชีวิตและครอบครัว สังคมควรเปลี่ยนความคิดจากการบันทึกภาพเป็นการให้ความช่วยเหลือ</p> <p>ด้าน นพ.ประภาส อุครานันท์ ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์ กล่าวว่า การแชร์ภาพเหตุการณ์เป็นการซ้ำโพรงให้กระรอก ทำให้คนที่กำลังอยู่ในอารมณ์ชั่ววูบเกิดการเลียนแบบได้ ควรช่วยชี้แนะทางออกของชีวิต หากคนนั้นมีสติขึ้น อารมณ์จะปลอดภัย มองเห็นทางออก หรือโทร.ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>เดลินิวส์ (13 ส.ค. 61)</p>	<p>การมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีมีผู้ใช้โพสต์ข้อมูลในโซเชียลว่า พบเห็นกลุ่มชายรักชายมีเพศสัมพันธ์กันอย่างโจ่งแจ้งในสวนลุมพินี ว่า การมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะต้องดูเป็นราย ๆ ไป บางรายอาจทำเพราะมีปัญหาด้านสังคม เช่น ไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเพราะต้องอยู่รวมกันกับคนหมู่มาก เป็นต้น ส่วนอีกประเด็นคือ การมีปัญหาด้านจิต จะมีความสุขในการร่วมเพศมากหากมีคนอื่นเห็นขณะกำลังมีเพศสัมพันธ์ เหมือนกับพวกชอบโชว์อวัยวะเพศ ถือเป็นปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม แต่น้อยกว่ากลุ่มที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก นอกจากนี้ยังต้องแยกออกจากกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในพื้นที่ส่วนตัวได้ปกติ แต่บางครั้งไปมีเพศสัมพันธ์ในที่ต่าง ๆ ที่สุ่มเสี่ยงมีคนอื่นมาเห็นเพื่อความตื่นเต้น อย่างไรก็ตาม หากบุคคลเหล่านี้คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมสามารถเข้ารับการปรึกษากับจิตแพทย์เพื่อบำบัดรักษาได้ด้วยการปรับทัศนคติหรือปรับพฤติกรรมเท่านั้น</p>
<p>ข่าวสด (13 ส.ค. 61)</p>	<p>การลื่นล้มในผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การหกล้มเป็นสาเหตุสำคัญของการเข้า รพ.ในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีโรคประจำตัว เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือมีปัญหาเรื่องการทรงตัว วิธีลดความเสี่ยงของการหกล้มที่ได้ผลมากที่สุดคือการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความสามารถในการทรงตัวและการเดิน นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายในบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่เหมาะสม จะช่วยลดการบาดเจ็บหกล้มในผู้สูงอายุได้</p> <p>ด้าน นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า มีผู้สูงอายุลื่นล้มเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 3 คน การดูแลผู้สูงอายุจึงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงบ้าน เริ่มตั้งแต่ประตูเข้า-ออก ติดราวจับบันได ปรับพื้นลาด รื้อพื้นที่กีดขวาง เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม ห้องนอนต้องมีไฟส่องนำทาง สายตา ระดับเตียงนอนต้องสูงจากพื้นพอให้ลุกนั่งได้ง่าย จุดเสี่ยงที่สุดคือ ห้องน้ำตอมมีราวจับและพื้นกันลื่น มีเก้าอี้ที่นั่งเสริมอาบนํ้า ตลอดจนปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ</p>
<p>มติชน (12 ส.ค. 61)</p>	<p>เจ็บป่วยฉุกเฉินจากการตั้งครุฑ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ บุญศิริ คำชัย รองเลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ปี 2560 พบว่ามีการนำส่งผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 30-50 ปี ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินจากการตั้งครุฑ การคลอดและนรีเวช 8,410 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 จากผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด โดยจังหวัดที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินมาก 5 อันดับแรก คือ นราธิวาส 478 ราย สงขลา 471 ราย อุบลราชธานี 338 ราย ขอนแก่น 328 ราย และปัตตานี 289 ราย สำหรับอาการฉุกเฉินระหว่างการตั้งครุฑ ส่วนใหญ่จะมีภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุและมีความรุนแรงแตกต่างกันไป อาทิ การตั้งครุฑนอกมดลูก ภาวะตกเลือดและภาวะเลือดออกในช่องท้องจากการตั้งครุฑนอกมดลูก ซึ่งอาจทำให้แม่เสียเลือดมาก ถือเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ ผู้ที่มีภาวะตกเลือดจะต้องได้รับการรักษาอย่างทันที่ ต้องรีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 นำผู้ป่วยส่งรพ.โดยเร็วที่สุด ระหว่างนั้นต้องให้ผู้ปวยนอนนิ่ง ๆ ศีรษะต่ำ โดยยกปลายเท้าให้สูงเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองและป้องกันอาการช็อก ห่มผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย คอยสังเกตชีพจร การหายใจตลอดเวลา ถ้าหยุดหายใจต้องรีบทำการช่วยหายใจทันที</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ (13 ส.ค. 61)</p>	<p>สิทธิบัตรทองรักษามะเร็งในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง หัวหน้าโครงการโรคมะเร็งในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ในฐานะคณะทำงาน สปสช. ที่ออกแบบสิทธิประโยชน์มะเร็งโลหิตวิทยาในเด็ก กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก พบเฉลี่ยปีละ 600 คน และมี 200 คน จำเป็นต้องรักษาด้วยการปลูกถ่ายเม็ดเลือด หรือการทำสเต็มเซลล์ไขกระดูก ซึ่งสิทธิบัตรทองยังไม่ครอบคลุมการรักษาทั้งหมด เนื่องจากมีระเบียบระบุว่าจะสามารถปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ได้จากผู้บริจาคที่เป็นพี่น้องตามสายเลือดเท่านั้น แต่ปัจจุบันพบว่า แพทย์สามารถค้นหาเซลล์ในพ่อแม่เพื่อปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้กับลูกที่ป่วยได้ จึงต้องพิจารณาพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม เพื่อหาประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วย</p>
<p>เดลินิวส์คอลัมน์ คิดข่าวกรองคน เว็บไซต์คมชัดลึก (11 ส.ค.61)</p>	<p>สปสช.รับรางวัลการดำเนินงาน</p> <p>-กล่าวว่า นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. และ นพ.การุณย์ คุณติวานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. รับมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2561 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และ รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น ซึ่งเป็นผลจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบริหารกองทุนฯ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และบุคลากรสาธารณสุขทุกสังกัด โดยเฉพาะสธ. ที่ช่วยสร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเท่าเทียม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (11 ส.ค.61)</p> <p>คมชัดลึก (11 ส.ค.61)</p>	<p>ลดบริโภคเค็ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคเค็มสูงขึ้น 2-3 เท่าของปริมาณที่ร่างกายต้องการ เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจและอัมพฤกษ์ อัมพาต เครือข่ายฯ จึงประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ผลิตผลิตภัณฑ์ลดเค็มให้แก่ผู้บริโภค โดยติดฉลากทางเลือกสุขภาพ ซึ่งมี 633 ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองแล้ว และอุตสาหกรรมมะพร้าวสำเร็จรูปได้มีข้อตกลงกันว่า มะพร้าวทุกสูตรของทุกบริษัทจะลดปริมาณโซเดียมลง 5%</p> <p>ด้าน นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพฯ สสส.กล่าวว่า จากการวิจัยปริมาณโซเดียมและโซเดียมคลอไรด์ในอาหารข้างทาง พบว่า กับข้าวและอาหารจานเดียว ส่วนใหญ่มีโซเดียมเกินกว่า 1,500 มก.ต่อถุงหรือกล่อง ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายลดบริโภคเค็มร่วมกับ สมาคมโรคไต และสสส. เผยความสำเร็จในการลดบริโภคเค็มและการขับเคลื่อนนโยบายลดเกลือและโซเดียมแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมสรุปความสำเร็จของนักวิจัยไทยกับผลงานวิจัยทั้ง 6 โครงการ และเปิดตัวคลิปภาพยนตร์สั้นรณรงค์ลดเค็ม เรื่อง "THE INGREDIENTS : มื้อพิ(ช)เศษ" และมอบรางวัลให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนด้านอุตสาหกรรมอาหารที่มีส่วนช่วยในการลดการบริโภคโซเดียมของคนไทย</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ทัน โลกทันเหตุการณ์ กับ แพทย์สภา (11 ส.ค.61)</p>	<p>การ์ตูน "ดีออกเตอร์ชีรี่ส์"</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายแพทย์สภา เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการ์ตูน "ดีออกเตอร์ชีรี่ส์" เนื่องในโอกาสครบ 50 ปีแพทย์สภาโดยจัดทำเป็นการ์ตูนภาพจบในตอน จากเค้าโครงเรื่องจริงที่คนยังไม่รู้ ความยาวตอนละ 30 - 35 ภาพ จำนวน 12 ตอน พร้อมทั้งจัดทำบทความและ infographic ชยายความเนื้อหาการ์ตูนแต่ละตอน เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล เริ่มจากเฟซบุ๊กเพจแพทย์สภา และเว็บไซต์แพทย์สภา มีเครือข่ายเฟซบุ๊กเพจต่าง ๆ ช่วยกันแชร์ เผยแพร่ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เริ่มพุธที่ 1 ส.ค. 2561</p>
<p>เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (11 ส.ค.61)</p>	<p>การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การใช้บัตรประชาชนแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 2561 ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีสิทธิมากขึ้น กรมบัญชีกลางจึงกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม คือ หลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและทำธุรกรรมแล้ว จะได้รับใบแสดงรายการค่าใช้จ่าย (SALE SLIP) 1 ใบ และไม่ต้องลงนามใน SALE SLIP / ผู้ป่วยบางกรณีไม่ต้องแสดงตน ณ สถานพยาบาล ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคจิตเวช: ผู้ป่วยที่ป่วยระยะสุดท้ายของโรค และผู้ป่วยที่มีกำหนดนัดเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาลแห่งอื่น ในขณะที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง ผู้ดูแลสามารถนำบัตรประชาชนของผู้ป่วยมาแสดงเพื่อเข้ารับการรักษาแทนได้ / กำหนดหัวข้อการใช้งานระบบ KTB CORPORATE ONLINE ให้รพ.รับทราบว่าจะสามารถใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	งานได้ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินและไม่ได้นำบัตรประชาชนมาด้วย/ผู้ป่วยที่ถูกพิพากษาให้ลงโทษจำคุก /และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานอกเวลาราชการ และไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว
เดลินิวส์ (11 ส.ค.61)	<p>สื่อการเรียนการสอนด้านโภชนาการ</p> <p>-เสนอข่าว บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมอนามัย ออย. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการเด็กไทยสุขภาพดี เพื่อให้ความรู้พร้อมจัดทำชุดสื่อการเรียนการสอนด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายที่สนุกสนานและไปกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย ภายใต้แนวคิด "อ่าน-ปรับ-ขยับเปลี่ยน" พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ WWW.DEKTHAIDD.COM รวบรวมความรู้และสื่อการเรียนรู้อันโภชนาการและการออกกำลังกาย ให้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดฟรี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในชั้นเรียนหรือในชีวิตประจำวัน</p>
มติชน (11 ส.ค.61)	<p>คดีหญิงสาวตกรถเทรลเลอร์</p> <p>-เสนอข่าว นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรม เดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปราม เพื่อติดตามความคืบหน้าคดี น.ส.นริศกานต์ ยาวีราข เสียชีวิตจากการตกจากรถเทรลเลอร์ และกล่าวว่า มาให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับรพ.การุญเวชที่เจตนาทำลายวัตถุพยาน คือกางเกงในของ น.ส.นริศกานต์ โดยก่อนหน้านี้ได้ไปยื่นหนังสือที่ สสจ.พระนครศรีอยุธยาให้ตรวจสอบว่าสิ่งที่รพ.กระทำถูกต้องตามระเบียบของสถานพยาบาลหรือไม่ รวมถึงให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในห้องฉุกเฉินด้วย โดยผลชันสูตรพลิกศพของน.ส.นริศกานต์พบว่าไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่ยืนยันว่ามีรถต้อสู้บนรถเทรลเลอร์จริง</p>
สยามธุรกิจ (11 ส.ค.61)	<p>แผ่นมาสก์หน้าปลอม</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจ สภ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เข้าตรวจสอบสินค้าปลอมประเภทแผ่นมาสก์หน้า หลังจากเจ้าของโรงงาน ซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนเลข อย. เข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ว่าถูกปลอมแผ่นมาสก์หน้า โดยมีโกดังเก็บสินค้าจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ก่อนจะกระจายส่งขายในพื้นที่ที่มีชาวจีนนิยมไปท่องเที่ยว โดยเข้าตรวจสอบร้านขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3 ร้าน พบแผ่นมาสก์หน้า Annabella 61 กล่อง จึงคุมตัวผู้ดูแลร้าน 3 คน พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์ ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.เครื่องสำอาง เรื่องการขายเครื่องสำอางปลอม และส่งตัวอย่างสินค้าให้ อย. ตรวจสอบ โดยผู้ที่ถูกจับกุมให้การว่าผลิตภัณฑ์แผ่นมาสก์หน้า Annabella ปลอม ยังมีวางจำหน่ายในพื้นที่ ถ.นิมมานเหมินท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พื้นที่ห้วยขวาง และ จ.ภูเก็ต ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลตรวจสอบและจับกุมต่อไป</p> <p>ด้าน อธิบดีกรมศุลกากรมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าแผ่นมาสก์หน้า Annabella ปลอมจากประเทศจีน ที่อาจเข้ามาตามด่านชายแดน และเร่งสกัดจับหากมีการลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบสวนสอบสวนต่อไปว่าเจ้าของเว็บไซต์ www.annaclan.com ที่ปรากฏอยู่บนสินค้าปลอมมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนี้หรือไม่</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก (12 ส.ค. 61)	<p>ตรวจสอบศูนย์จำหน่ายสมุนไพรร</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายศาลตรวจค้นบ้านสมุนไพรรชัยมงคล เลขที่ 284 หมู่ 5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสมุนไพรรและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพหลายชนิด พบขวดน้ำยาคลอโรฟิลล์ ฉลากสีเขียว ตัวน้ำยาสีเขียว ซึ่งเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างพิษในเม็ดเลือดแดง ไม่มีการปิดฉลากบอกส่วนผสมตัวน้ำยาที่ข้างขวด และหลอดยาสีฟันไม่มีฉลากบอกรายละเอียดในการผลิต จึงยึดตัวอย่างส่ง อย.เพื่อตรวจสอบต่อไป</p>
เว็บไซต์ Thaibann.com (14 ส.ค.61)	<p>ชื่นชมแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องของ พญ.สายสุดา ชวัญเพชร หรือ หมอโหนด ซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกครอบครัวยากจน แต่มีความขยันอดทน จนเรียนจบแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี และเข้ารับราชการที่ รพ.ศรีสะเกษ</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ (11 ส.ค.61)	<p>รพ.บางสะพานน้อยจัดเดิน-วิ่งวันแม่</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายสาธารณสุขบางสะพานน้อย นำโดย นพ.สมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผอ.รพ.บางสะพานน้อย นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์ สสอ.บางสะพานน้อย ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อแม่ ระยะทาง 5 กม. บนลู่วิ่งของสนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ออกกำลังกายต่อเนื่องเป็นแบบอย่างให้ประชาชนทั่วไป และเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (11 ส.ค.61)</p>	<p>คลินิกโรคจากการทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ณัฐกร ประกอบ ผอ.รพ.ชยันนทเรนทร กล่าวว่า ได้เตรียมเปิดบริการคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยจะได้รับการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน การส่งเสริมสุขภาพ และการคัดกรอง วินิจฉัยโรคจากการทำงาน โดยเปิดบริการทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. CHECK UP CENTER ชั้น 2 อาคารกายภาพบำบัด</p> <p>ด้าน นพ.ประเวศ ตรงฤทธิชัยการ รองผอ.ด้านการเงินการคลัง กล่าวว่า ในปี 2559 ผู้ประกันตนของจังหวัดชยันนทมี 24,857 คน ปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่เป็นโรคทางอายุรกรรม อุบัติเหตุจากการทำงาน</p>
<p>ไทยรัฐ (13 ส.ค. 61)</p>	<p>ความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภชัย ศุภฤกษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาการจัดการของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในรพ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี อ.สาธิต นฤภัย รอง ผอ.กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สามารถประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการด้านการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพอนามัยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (11 ส.ค.61)</p>	<p>นวก.สธ.แต่งเพลงวันแม่</p> <p>-เสนอข่าว นายธวัชชัย สัญญะวีรี อายุ 47 ปี นวก.สธ.ชำนาญการ สสอ.เมืองอ่างทอง ได้แต่งเพลงชื่อ “รักแม่ทุกวัน” มีความยาว 4.21 นาที ใช้เวลาในการแต่งเพลงเพียง 2 วัน เพื่อเป็นของขวัญแทนความห่วงใยให้กับแม่ทุกคนทั่วประเทศ</p>
<p>ไทยรัฐ (13 ส.ค. 61)</p>	<p>ธนาคารขยะ รพ.บางสะพานน้อย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผอ.รพ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อกระตุ้นเจ้าหน้าที่ในองค์กรและผู้ใช้บริการให้รู้จักวิธีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เบื้องต้นใช้เงินงบประมาณจัดสร้างโรงเก็บขยะรีไซเคิลภายในรพ. จากนั้นเปิดรับสมาชิกจากเจ้าหน้าที่รพ.ให้รวบรวมขยะรีไซเคิลในบ้านพักและที่ทำงาน ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำธนาคารขยะ 2 คน จะออกรับขยะเพื่อนำไปคัดแยกประเภทและชั่งน้ำหนัก นำไปแยกเก็บในแต่ละช่อง หลังขยะถูกนำไปขายแล้วจะให้คู่มือสำหรับสมาชิกรับไปขึ้นเงิน ซึ่งการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ มีผู้ตอบรับอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>ข่าวสด (14 ส.ค. 61)</p>	<p>คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานเจ้าคณะ จ.หนองคาย สสจ.หนองคาย สำนักงานพระพุทธศาสนา จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร โดยจากการตรวจคัดกรองสุขภาพ พบว่าป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และบางส่วนมีภาวะอ้วนลงพุง</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอบอก (11 ส.ค.61)</p>	<p>นวัตกรรมกระดองเต่าสายใยรัก</p> <p>-เสนอข่าว คุณปณัชชัฐिता ชุนบุญยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ คุณกาญจนา ทองละมุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นครปฐม ได้พัฒนานวัตกรรมกระดองเต่าสายใยรัก เพื่อช่วยให้แม่และลูกได้โอบกอดกันภายในครึ่งชั่วโมง โดยมีลักษณะเป็นผ้าสี่เหลี่ยม มีหมวกคลุมคลุมอุณหภูมिर่างกายเด็ก ตรงกลางมีสายรัดหลวม ๆ เฉพาะช่วงอกของเด็ก และมุมของผืนผ้ามีสายสำหรับผูกยึดกับแขนแม่หรือเตียง หลังจากที่เด็กคลอดและไม่มีปัญหาการหายใจ จะประกบตัวลูกไปกับท้องแม่ในแนวราบ ให้ผิวหนังของแม่กับลูกได้สัมผัสกันโดยไม่มีเสื้อผ้าหรือสิ่งกั้นกลางระหว่าง 2 คน เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มใช้นวัตกรรมนี้ ไม่พบการพลัดตก ช่วยเสริมให้เกิดความสำเร็จในการให้ลูกได้สัมผัสแม่ภายใน 2 ชั่วโมง มากกว่ารายที่ไม่ได้มีการโอบกอดกัน เด็กสามารถดูนมจากเต้าได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาในการกระตุ้นมาก แม่มีความพึงพอใจ ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามเกณฑ์</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ NEXT GEN (11 ส.ค.61)</p>	<p>เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์</p> <p>-เสนอสฎุ่ยข่าว เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์ นวัตกรรมช่วยวินิจฉัยและติดตามครรภ์ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติครั้งที่ 46 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นผลงานการวิจัยร่วมกันระหว่าง ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, ดร.พัชราภรณ์ วงศ์ชาติกุล คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ราช</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>วิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ม.ธรรมศาสตร์ โดยเป็นการนำศาสตร์ด้านวิศวกรรมและการแพทย์มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อส่งข้อมูลทางกายภาพของมรดา ได้แก่ การหดตัวของมดลูก ความดันโลหิตของมรดาและอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ ผ่านเครื่องมือเข้าสู่แอปพลิเคชันไปยังสูตินรีแพทย์แบบเรียลไทม์ หากเกิดความผิดปกติ แพทย์จะแจ้งเตือนและเรียกมรดาเข้ามาพบได้ทันที นวัตกรรมชิ้นนี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และกำลังพัฒนาเพื่อสร้างความแม่นยำในการวัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (14 ส.ค. 61)</p>	<p>แอปฯ คัดกรองจอประสาทตาเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว รศ.จาดุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เครือข่ายนักวิจัย สวรส. นำเสนอผลงานวิจัย "ระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาและผู้ป่วยโรค จอประสาทตาเสื่อมอย่างอัตโนมัติ" ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 โดยผลงานวิจัยเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สวรส. และ วช. เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาและผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมเบื้องต้น โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน DEEP EYE ใช้งานบนสมาร์ตโฟนได้สะดวก แม่นยำสูง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และตอบโจทย์ปัญหาขาดแคลนจักษุแพทย์</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch